



Title :
Subject Heading 1 :
Subject Heading 2 :
Source :
Date :

นสพ. จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย

# ไทยธุรกิจ

สองศรี 2 สิงหาคม 2557 หน้า 15

## บุบ ข้าราชการ 'ซี.12'

สนช. หรือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังไม่ทันเริ่มการประชุม ทำหน้าที่สรรหาและลงมติเลือกตัว นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว แต่รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมาจะได้เป็น รัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ปลิวว่อนไปในโลกข่าวสาร ทั้งการคาดหมายที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงในหน้าหนังสือพิมพ์กับ โปปปลอม ที่ส่งต่อๆกันทางโซเชียลมีเดีย... ● ตัว นายกรัฐมนตรี นั้นไม่มีการเอ่ยถึงชื่อ คนอื่นใดนอกจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ที่ยอมเอาตัวเข้า แลกเพื่อคืนความสุขให้เธอ-ประชาชน รวมทั้งบรรดาคณะที่ เป็น หายล็อก อย่างรัฐมนตรีมหาดไทย คมนาคม กลัง พาณิชย พลังงาน... ● ของกระทรวง อื่นๆก็มีชื่อ โผล่มากระเด็นกระสายจึงขอเสนอบ้างถึง ตัวบุคคล ในสายตาที่เห็น ว่ามีความเหมาะสมกับการทำงานในหน้าที่ รัฐมนตรี แต่ไม่ได้หมายความว่า ชื่อเหล่านี้เป็นตัวเลือกตัวถึงอะไรเพียง แต่เป็นคน ที่เชื่อมั่นว่าสามารถนำพา กระทรวงนั้นๆให้รอดหน้าไปได้ตามภารกิจ... ● อย่างเช่น สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศดูเหมือนจะเป็น ปลัดกระทรวงที่ทำหน้าที่ รัฐมนตรี ได้เพียงพร้อมสมบูรณ์ที่สุดในช่วงการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ ของ คสช. ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ ในการเดินสายทำหน้าที่ รัฐมนตรี ชี้แจงต่อ นานาชาติให้เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงในประเทศไทยอย่างได้ผล ถ้าหากไม่มี ใครอื่นในใจแทนที่จะปล่อยให้ออกไปเป็น หูด โตเถียว ตามความประสงค์ ของเจ้าตัวนั้นจะเป็นตัวเลือกในตำแหน่ง รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้ดีทีเดียว... ● ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงที่มีความสำคัญสุดยอสำหรับอนาคตของชาติ และเป็นกระทรวงที่มีปัญหาหลายหลากมากมาย ขอเสนอออกมาก โดคฯ ชื่อเดียว คนเดียวว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดในตำแหน่ง รัฐมนตรีศึกษา คือ คุณหญิงเกษมา วรรณคุณ อধ্যา ผู้มีประสบการณ์รอบด้านในแทบทุกขบวนการศึกษาของ ชาติ... ● ส่วน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงที่มีขอบข่ายงาน 2 ด้านซึ่งจะว่าไปด้วยกันได้ก็ใช้แค่กึ่งๆ ไม่สนิทสนมกลมกลืนนัก เพราะที่จริง

งานด้าน การกีฬา น่าจะไปอยู่กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ มากกว่า แต่เมื่อมาอยู่ที่นี้ก็มีปรากฏการณ์แปลกๆให้เห็น เช่นการเอาครูพลมาเป็น ปลัดกระทรวง เพื่อผลักดัน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่น่าจะทำได้เข้าประเทศเป็นแสนๆล้าน เพราะฉะนั้น เจ้ากระทรวง จำเป็นต้อง เลือกรายงานท่องเที่ยวเป็นหลัก ถ้ามองดูคนในภาครัฐเท่าที่ผ่านมามีอดีต ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่โดดเด่นทำงานเข้าตาที่หลายคนแต่ คนที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็น สุรพล เสวตเสริณี แต่ถ้าหากจะเลือก คนจากภาค เอกชนก็ไม่ค่อยมองข้ามคนที่อุทิศตัวทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังมา ยาวนานอย่าง วิจิตร ณ ระนอง เป็นต้น... ● กระทรวงที่อาจจะพิจารณาเลือกมา จาก ปลัดเก่า ก็เช่น กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม มนุ เลียวไพโรจน์ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จุฑาธวัช อินทรสุขศรี อดีต ปลัดกระทรวงแรงงาน จรัธาดา กรรณสูต อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่กระทรวงเกษตรฯนี้มีอดีตรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงในความโง่เงา ตรงไปตรงมาไม่สยบกับการเมืองอย่าง อดิศักดิ์ ศรีสรรเพชญ์ ก็น่าสนใจสำหรับ กระทรวงมหาดไทย ถึงแม้จะมีการลือเอาไว้ว่า เจ้ากระทรวง จะต้องเป็นทหาร แต่กระทรวงต้องมี รัฐมนตรีช่วย ที่เป็นลูกหม่อมมหาดไทยที่แท้จริง ซึ่งน่าจะเป็น พงศ์ไพรม วาสุกิจ อดีตปลัดกระทรวง... ● กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกรดชิ ในสายตาของ นักการเมือง ที่เคยแข่งกันไม่เอาทั้งๆที่ความจริงแล้วมีความหมาย ต่อประเทศชาติอย่างมีนัยสำคัญน่าจะมีถึง เวลาที่จะเลือกเอา ศิลปินแห่งชาติ สักคนมาว่าการกระทรวงนี้ถามว่าควรเป็นใครถ้าไม่มองจะยกขึ้นมาให้พิจารณา สักชื่อ อย่างเช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นต้น... ● จบท้ายด้วยข่าวคราวทั่วไป ใน วารสาร มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการ อบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในช่วง 25-27 สิงหาคม ที่จังหวัดเชียงราย เปิด รับสมัครช่วงนี้ สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ตลอดจน ข้าราชการท้องถิ่น ติดต่อที่ 08-9799-5624 จะมีรายละเอียดให้ชัดเจน... ●

“ซี.12”